

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 4 (ด) และ 22	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจำนวน 46.55 ล้านบาท โดยขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2567 และปี 2568 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับกำไรทางภาษีในอนาคตและความสามารถที่จะนำผลขาดทุนดังกล่าวมาใช้ในอนาคตก่อนวันที่ขาดทุนทางภาษีจะหมดอายุ ซึ่งผู้บริหารคาดว่าประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตจากการดำเนินงานและตามแผนการจำหน่ายสินทรัพย์ของผู้บริหารเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับสถานะการตลาดและสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจแผนงานการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไรในอนาคต เช่น ปริมาณต้นสับปะรดที่เข้าผลิต ประมาณการราคารับซื้อและราคาขาย เป็นต้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและในอดีต รวมถึงประเมินแผนการจำหน่ายสินทรัพย์ของผู้บริหาร • ประเมินความอ่อนไหวต่อผลจากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐาน • การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 4 (ข), 4 (ญ), 11 และ 13	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>บริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม จึงมีข้อบ่งชี้ว่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการอาจมีการด้อยค่า ผู้บริหารพิจารณาการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและตามแผนการจำหน่ายสินทรัพย์ของผู้บริหารที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต</p> <p>เนื่องจากการประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจกระบวนการในการระบุข้อบ่งชี้การด้อยค่าและการพิจารณาการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไรในอนาคตและประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต เช่น ปริมาณสับปะรดที่เข้าผลิต ประมาณการราคารับซื้อและราคาขายตลอดจนอัตราคิดลด เป็นต้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและในอดีต รวมถึงประเมินแผนการจำหน่ายสินทรัพย์ของผู้บริหาร • ทำความเข้าใจกระบวนการและวิธีประเมินมูลค่าของที่ดินและอาคาร ประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญภายนอก • พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน • การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4195

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

29 พฤศจิกายน 2565

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
		2565	2564	2565	2564
		(บาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	39,528,896	39,885,319	16,793,063	36,300,584
ลูกหนี้การค้า	5, 7	297,103,196	217,252,324	289,023,269	217,252,324
ลูกหนี้อื่น	5	139,458,193	18,467,065	142,845,929	54,202,817
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	5	-	-	496,000,000	148,000,000
สินค้าคงเหลือ	8	750,449,156	585,405,299	2,264,553	540,744,823
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน	9	9,877,745	4,801,942	-	4,801,942
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,130,548	7,518,068	273,509	6,678,287
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,247,547,734	873,330,017	947,200,323	1,007,980,777
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	24	151,238,880	148,653,600	151,238,880	148,653,600
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	298,505,705	224,755,705
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	88,951,182	80,233,532	63,200,000	63,200,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	63,447,764	63,632,949	144,995,578	63,632,949
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	528,659,442	532,320,198	375,233,828	463,121,852
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	27,002,905	20,345,680	921,466	19,340,951
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		27,978	186,576	27,958	186,556
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน	9	118,427,472	174,098,673	6,850,769	111,129,257
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	71,470,711	99,672,011	45,588,060	87,645,586
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		17,053,909	11,401,147	8,801,147	10,803,998
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,066,280,243	1,130,544,366	1,095,363,391	1,192,470,454
รวมสินทรัพย์		2,313,827,977	2,003,874,383	2,042,563,714	2,200,451,231

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน		30 กันยายน	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2565	2564	2565	2564
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	50,420,005	30,000,000	-	30,000,000
เจ้าหนี้การค้า	5	139,644,924	110,108,533	458,399	106,557,084
เจ้าหนี้อื่น	5	183,632,365	134,505,171	21,934,577	127,580,660
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	19	39,247,075	27,612,091	-	27,594,192
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5, 15	13,583,090	10,159,586	315,851	9,081,593
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	5, 15	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		12,641,497	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,722,928	1,237,251	378,482	1,114,403
รวมหนี้สินหมุนเวียน		474,891,884	347,622,632	57,087,309	335,927,932
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5, 15	13,354,368	8,877,525	-	8,852,382
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16	92,231,132	93,288,642	7,682,415	89,414,245
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		149,776	595,000	-	425,223
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		105,735,276	102,761,167	7,682,415	98,691,850
รวมหนี้สิน		580,627,160	450,383,799	64,769,724	434,619,782
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	17				
ทุนจดทะเบียน					
(หุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
(หุ้นสามัญจำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	17	360,812,498	360,812,498	360,812,498	360,812,498
กำไรสะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,314,231,503	1,126,845,362	1,526,475,308	1,339,186,222
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(181,843,185)	(174,167,271)	(149,493,816)	(174,167,271)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		1,733,200,816	1,553,490,589	1,977,793,990	1,765,831,449
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1	(5)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,733,200,817	1,553,490,584	1,977,793,990	1,765,831,449
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,313,827,977	2,003,874,383	2,042,563,714	2,200,451,231

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	30 กันยายน		30 กันยายน		
	2565	2564	2565	2564	
(บาท)					
รายได้					
รายได้จากการขาย	5, 19	3,337,870,195	2,605,181,014	-	-
รายได้จากการให้เช่า	5	-	-	53,020,000	13,800,000
รายได้เงินปันผล	5	7,141,836	5,978,460	63,141,836	53,978,460
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ	9	-	20,967,125	-	-
รายได้อื่น	5	34,144,640	21,568,691	6,515,747	2,473,345
รวมรายได้		3,379,156,671	2,653,695,290	122,677,583	70,251,805
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	5, 21	3,012,322,496	2,418,124,272	-	-
ต้นทุนการให้เช่า		-	-	36,537,105	8,152,062
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	5, 21	76,103,708	72,409,178	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5, 21	104,567,478	103,930,760	19,029,552	20,302,667
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ	9	5,661,564	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		4,064,120	24,010,782	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		3,202,719,366	2,618,474,992	55,566,657	28,454,729
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		176,437,305	35,220,298	67,110,926	41,797,076
ต้นทุนทางการเงิน	5	5,144,474	4,546,001	2,593,169	4,531,056
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	26,000,000	-
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ไว้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้	5, 10	64,616,350	49,991,715	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		235,909,181	80,666,012	38,517,757	37,266,020
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	22	46,235,296	(7,466,041)	201,247	(11,779,929)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		189,673,885	88,132,053	38,316,510	49,045,949
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้	20	-	-	152,009,511	70,182,981
กำไรสำหรับปี		189,673,885	88,132,053	190,326,021	119,228,930

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	2565	2564	2565	2564	
	(บาท)				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	24	(21,188,258)	(19,248,453)	19,248,453	(19,248,453)
กำไรเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	22	4,237,652	3,849,690	(3,849,690)	3,849,690
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(16,950,606)	(15,398,763)	15,398,763	(15,398,763)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		9,274,692	4,362,660	9,274,692	4,362,660
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	16	(2,986,297)	3,718,110	(3,796,169)	3,718,110
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากกำไรเงินได้		101,300	-	-	-
กำไรเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	22	597,259	(743,622)	759,234	(743,622)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		6,986,954	7,337,148	6,237,757	7,337,148
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากกำไรเงินได้		(9,963,652)	(8,061,615)	21,636,520	(8,061,615)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		179,710,233	80,070,438	211,962,541	111,167,315
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		189,673,879	88,132,055	190,326,021	119,228,930
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		6	(2)	-	-
		189,673,885	88,132,053	190,326,021	119,228,930
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		179,710,227	80,070,440	211,962,541	111,167,315
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		6	(2)	-	-
		179,710,233	80,070,438	211,962,541	111,167,315
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)					
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	23	9.03	4.20	1.82	2.34
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	-	7.24	3.34

บริษัท อหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

	กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					ส่วนได้เสีย ที่ไม่มี อำนาจ ควบคุม ผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม	สำรอง การป้องกัน ความเสี่ยง กระแสเงินสด	ผลกำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในตราสารทุน ที่กำหนดให้มูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (บาท)	รวม	รวม	รวม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564	210,000,000	360,812,498	30,000,000	1,035,738,819	-	(163,131,168)	(163,131,168)	1,473,420,149	(3)	1,473,420,146
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	-	-	-	88,132,055	-	-	-	88,132,055	(2)	88,132,053
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	2,974,488	(15,398,763)	4,362,660	(11,036,103)	(8,061,615)	-	(8,061,615)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	91,106,543	(15,398,763)	4,362,660	(11,036,103)	80,070,440	(2)	80,070,438
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	210,000,000	360,812,498	30,000,000	1,126,845,362	(15,398,763)	(158,768,508)	(174,167,271)	1,553,490,589	(5)	1,553,490,584

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม								
	กำไร (ขาดทุน) สะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
	กำไร (ขาดทุน) สะสม	ส่วนสำรอง	ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน	รวม	ส่วนได้เสียที่ไม่มี	รวม	ส่วนได้เสียที่ไม่มี	รวม	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ซึ่งไม่ได้จัดสรร	การป้องกันความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565	210,000,000	360,812,498	30,000,000	1,126,845,362	(15,398,763)	(158,768,508)	1,553,490,589	(5)	1,553,490,584
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564	-	-	-	189,673,879	-	-	189,673,879	6	189,673,885
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(2,287,738)	(16,950,606)	9,274,692	(7,675,914)	-	(9,963,652)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	187,386,141	(16,950,606)	9,274,692	179,710,227	6	179,710,233
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	210,000,000	360,812,498	30,000,000	1,314,231,503	(32,349,369)	(149,493,816)	1,733,200,816	1	1,733,200,817

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

144

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565
(แบบ 56-1 One Report)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
			ผลกำไร (ขาดทุน) จาก	รวม		
			สำรอง	เงินลงทุนในตราสารทุน	องค์ประกอบอื่น	รวม
			การป้องกัน	ที่กำหนดให้มูลค่า	ของส่วน	ส่วนของผู้
			ความเสี่ยง	ค่าข้อมูลค่ายุติธรรมผ่าน	ของผู้ถือหุ้น	ถือหุ้น
			กระแสเงินสด	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ของผู้ถือหุ้น	
			(บาท)			
ทุนเรือนหุ้น						
ที่ออกและ	ส่วนเกิน					
ชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	360,812,498				
	ทุนสำรอง					
	ตามกฎหมาย	30,000,000				
	ซึ่งไม่ได้					
	จัดสรร	1,216,982,804	-	(163,131,168)	(163,131,168)	1,654,664,134
210,000,000						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563						
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไร		119,228,930	-	-	-	119,228,930
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		2,974,488	(15,398,763)	4,362,660	(11,036,103)	(8,061,615)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		122,203,418	(15,398,763)	4,362,660	(11,036,103)	111,167,315
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		1,339,186,222	(15,398,763)	(158,768,508)	(174,167,271)	1,765,831,449

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม
	กำไรสะสม	กำไรสะสม	ผลกำไร (ขาดทุน) จาก	รวม	
ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	สำรอง	เงินลงทุนในตราสารทุน	องค์ประกอบอื่น	รวม
ที่ออกและ	ส่วนเกิน	การป้องกัน	ที่กำหนดให้วัดมูลค่า	ของส่วน	ส่วนของผู้
ชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ซึ่งไม่ได้	ด้วยมูลค่าสุทธิรวมผ่าน	ของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น
	จัดสรร	กระแสเงินสด	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
		(บาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565	360,812,498	1,339,186,222	(15,398,763)	(158,768,508)	1,765,831,449
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564	210,000,000	30,000,000		(174,167,271)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	190,326,021	-	-	190,326,021
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	(3,036,935)	15,398,763	9,274,692	21,636,520
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	187,289,086	15,398,763	9,274,692	211,962,541
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	210,000,000	30,000,000	-	(149,493,816)	1,977,793,990

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	30 กันยายน		30 กันยายน	
	2565	2564	2565	2564
			(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	189,673,885	88,132,053	190,326,021	119,228,930
<i>ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</i>				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	22	46,235,296	(7,466,041)	38,967,070
ต้นทุนทางการเงิน		5,144,474	4,546,001	2,593,169
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21	50,266,780	51,124,668	42,602,224
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	26,000,000
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		(300,000)	-	(300,000)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ	9	24,342,272	6,732,434	433,443
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้	5, 10	5,661,564	(20,967,125)	(1,810,822)
กำไรจากการขายการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	8	(64,616,350)	(49,991,715)	-
สินทรัพย์ชีวภาพลดลงจากการเก็บเกี่ยว/ขาย	9	-	-	(6,351,197)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์		16,704,955	(53,316,988)	4,814,509
กำไรจากการจำหน่ายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง		151,512,630	147,198,114	10,770,022
กำไรจากผลประโยชน์พนักงาน		(217,208)	(15,769)	(215,299)
เงินปันผลรับ		(2,062,338)	(153,411)	(1,582,668)
ดอกเบี้ยรับ		8,315,779	7,486,768	2,011,217
	16	423,319,431	167,122,537	238,600,105
				185,492,301
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า		(66,840,117)	(92,251,813)	(71,770,945)
ลูกหนี้อื่น		(120,991,128)	(6,331,340)	(60,489,328)
สินค้าคงเหลือ		(179,686,474)	(167,519,428)	535,248,429
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(3,612,480)	(2,539,179)	6,404,777
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(659,679)	(2,952,217)	6,875,198
เจ้าหนี้การค้า		29,505,627	27,724,801	(106,098,685)
เจ้าหนี้อื่น		(8,801,686)	25,301,781	(85,659,127)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		11,634,984	15,602,491	(27,594,192)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		485,676	464,388	(735,921)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(445,224)	(900,007)	(425,223)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		(12,359,585)	(8,506,764)	(5,534,790)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน		71,549,345	(44,784,750)	428,820,298
ภาษีเงินได้จ่ายออก		(4,993,083)	(558,695)	(4,872,348)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		66,556,262	(45,343,445)	423,947,950
				(47,301,216)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	30 กันยายน		30 กันยายน	
	2565	2564	2565	2564
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	(99,750,000)	(150,000,000)
เงินสดรับจากการคดมูลค่าของหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเพื่อขาย		6,689,412	6,689,412	6,947,940
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		530,666	528,605	138,699
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์		(42,509,103)	(24,189,100)	(23,431,526)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น		-	(715,000,000)	(96,500,000)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		-	367,000,000	233,500,000
สินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้นจากการเพาะปลูก	9	(92,896,891)	(22,000,395)	(120,183,785)
เงินสดรับจากการขายการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป	3, 20	-	18,491,680	-
รับเงินปันผล		63,141,836	63,141,836	53,978,460
รับดอกเบี้ย		200,472	9,361,966	1,759,480
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(64,843,608)	(406,211,197)	(93,790,732)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		1,020,000,000	670,000,000	670,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(1,000,000,000)	(660,000,000)	(660,000,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า		(17,354,148)	(4,647,135)	(14,603,757)
จ่ายดอกเบี้ย		(5,161,241)	(3,946,222)	(3,945,891)
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(2,515,389)	(37,257,071)	(8,549,648)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน		(802,735)	(149,654,331)	(19,520,318)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		26,307	5,763	12,797
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(776,428)	(149,648,568)	(149,635,833)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		39,885,319	189,533,887	36,300,584
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	6	39,108,891	39,885,319	16,793,063
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
ประกอบด้วย				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		39,528,896	39,885,319	16,793,063
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		(420,005)	-	-
สุทธิ		39,108,891	39,885,319	16,793,063
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
สินทรัพย์สิทธิการให้เพิ่มขึ้น		23,727,845	7,082,035	623,803
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์		2,824,389	3,973,157	2,781,696

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ สารบัญ

- 1 ข้อมูลทั่วไป
- 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
- 3 การปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
- 4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 7 ลูกหนี้การค้า
- 8 สินค้าคงเหลือ
- 9 สินทรัพย์ชีวภาพ
- 10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- 11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- 14 สัญญาเช่า
- 15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
- 16 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
- 17 ทุนเรือนหุ้น
- 18 สำรองตามกฎหมาย
- 19 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
- 20 การดำเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินเฉพาะกิจการ
- 21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
- 22 ภาษีเงินได้
- 23 กำไรต่อหุ้น
- 24 เครื่องมือทางการเงิน
- 25 การบริหารจัดการทุน
- 26 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ 8 ถนนสุขเปอร์ไฮเวย์ สัตหีบ-ละเจิงเทรา ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท พรธรรณิธ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 70.85) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเพาะปลูก การผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร เพื่อการส่งออก ส่วนงานสับประดามีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สับประดบรจูกะป๋อง บรจูกะป๋องปลอดเชื้อและในถุงพลาสติก น้ำสับประดเข้มข้น ผลไม้อื่น ๆ บรจูกะป๋องและถ้วยพลาสติกและน้ำสับประดบรจูกะป๋อง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป บริษัทได้หยุดดำเนินการผลิตส่วนงานสับประดและคงเหลือเพียงการจำหน่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ค้างส่งในนามบริษัท บริษัทได้เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจหลักมาเป็นการให้บริษัทย่อยเช่าสินทรัพย์เพื่อดำเนินธุรกิจสับประดซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ สับประดภายในกลุ่มบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 3)

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4 ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

- 4 (ฏ) และ 14 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ การพิจารณาการใช้สิทธิต่ออายุ หรือยกเลิกสัญญาเช่า และการเช่าช่วง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
- 16 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- 22 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณีกำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ และ
- 24 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่นำข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้

3 การปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจสับปะรดภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมติของการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ให้มีการดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดตามแผนการปรับโครงสร้าง โดยบริษัทได้ให้บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (“SF (2513)”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจสับปะรดทั้งหมดของกลุ่มบริษัท โดย SF (2513) เป็นผู้ผลิตในธุรกิจสับปะรดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และทำการจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ในส่วนของธุรกิจสับปะรดแทนบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ต่อมาได้ปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดของบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิ้ล โปรดักส์ จำกัด (“QPP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยให้ SF (2513) เป็นผู้ผลิต ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสับปะรดแทน QPP ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

การปรับโครงสร้างดังกล่าวเพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของธุรกิจสับปะรดของบริษัทเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในจังหวัดระยองและชลบุรีในอนาคต

ในเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565 บริษัทได้ขายสินทรัพย์ชีวภาพ สิ้นค้าคงเหลือ และได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อให้ SF (2513) เช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงได้โอนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสับปะรดให้ SF (2513) โดยมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่โอนมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
สิ้นค้าคงเหลือ	(64,320)
สินทรัพย์ชีวภาพ	(125,145)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	82,004
รวมสินทรัพย์สุทธิ	(107,461)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
เงินสดรับสุทธิ	18,492
เงินสดค้างรับสุทธิ	95,321
กำไรจากการขายสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>6,352</u>

4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการทุนอื่นในส่วนของเจ้าของ

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญสิ้นสุดลง

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วน ได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน ต้นทุนเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

(ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น แต่ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล จะรับรู้เข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(ง) เครื่องมือทางการเงิน

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 4 (ก))) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสารด้วย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ณ วันที่รับรู้อย่างแรกเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้อย่างแรกเมื่อเริ่มแรกหนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กำไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะถูกแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือโอนในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

(ง.3) อนุพันธ์

อนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพันธ์นั้นมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กรณีดังกล่าวการรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ดูหมายเหตุข้อ 4 (ง.4))

(ง.4) การป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่กำหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเป็นครั้งแรก กลุ่มบริษัทได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยงและตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

เมื่ออนุพันธ์ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส่วนที่มีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสะสมไว้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มบริษัทกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปัจจุบัน (Spot element) ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในส่วนของผู้ขาย

เมื่อป้องกันความเสี่ยงรายการคาดการณ์ส่งผลให้เกิดการรับรู้รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลัง เช่น สินค้าคงเหลือ จำนวนเงินที่สะสมไว้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจะนำไปรวมเป็นต้นทุนเมื่อเริ่มแรกของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินเมื่อรับรู้รายการดังกล่าว

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงรายการคาดการณ์อื่น จำนวนเงินที่สะสมไว้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกันหรือระหว่างงวดที่กระแสเงินสดที่คาดการณ์ซึ่งได้รับการป้องกันความเสี่ยงกระทบกำไรหรือขาดทุน

เมื่อการป้องกันความเสี่ยงไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไปหรือเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงถูกขาย หมดยุติ ถูกยกเลิก หรือถูกใช้สิทธิ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะถูกยกเลิกทันทีเป็นต้นไป เมื่อการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จำนวนเงินที่สะสมในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจะยังคงอยู่ในส่วนของผู้ขายจนกระทั่งมีการรับรู้รายการที่ไม่ใช่ตัวเงินจากรายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว จำนวนเงินที่สะสมดังกล่าวจะรวมเป็นต้นทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของรายการที่ไม่ใช่ตัวเงิน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดอื่น จำนวนเงินที่สะสมจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกันหรือระหว่างงวดที่กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ซึ่งได้รับการป้องกันความเสี่ยงกระทบกำไรหรือขาดทุน

หากกระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จำนวนเงินที่สะสมไว้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนทันที

(ง.5) การค้ำประกันของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ

- ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจำนวน อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

(ง.6) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

(ง.7) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

(ฉ) ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

(ช) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ

สินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วย ผลสืบปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และต้นสืบปะรดที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผลและผลสืบปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว แสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนของสินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพและในช่วงการเพาะปลูก เช่น ค่าหน่อพันธุ์สับปะรด ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าไถหุ้ยการผลิต และต้นทุนการเพาะปลูกอื่น ๆ เป็นต้น สินทรัพย์ชีวภาพส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อขาย โดยจะโอนออกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ จุดเก็บเกี่ยว เป็นต้นทุนวัตถุดิบเมื่อมีการเก็บเกี่ยวหรือต้นทุนขายเมื่อมีการขาย

(ณ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคารสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ณ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง และต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การโอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะไม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคารสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า	15 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

(ก) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จำนวน 5 ปี และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(ก) สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยใช้อัตราคิดลดเดิมและรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่าในกำไรหรือขาดทุน

ในฐานะผู้ให้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ค่าเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้อื่นในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ

(จ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้สัญญาเช่าตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้หนี้ ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริษัทตัดรายการลูกหนี้สัญญาเช่าตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4 (ง)

(๓) ผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปีโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ต) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบัน ก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสียหายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการ ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอดักบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลำดับชั้นหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

(ค) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(1) การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่ได้รับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

(2) ยอดคงเหลือของสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญารวมถึงเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารวมถึงเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับชำระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ออกหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวสำหรับการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ก) การดำเนินงานที่ยกเลิก

การดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของบริษัท เป็นสายงานธุรกิจที่สำคัญที่ยกเลิกหรือถือไว้เพื่อขาย โดยจัดประเภทเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกเมื่อมีการขาย หรือเมื่อเข้าเงื่อนไขของการถือไว้เพื่อขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน เมื่อมีการจัดประเภทเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิก งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเปรียบเทียบจะถูกปรับปรุงใหม่เสมือนว่าส่วนงานนั้นได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ต้นงวดที่นำมาเปรียบเทียบ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(ธ) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(น) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(บ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 1 10 และ 11 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ ของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหาร หรือไม่)
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ฮาวิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท หนองเสือช่างชลบุรี จำกัด	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรเป็นญาติกับกรรมการของผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ห้วยทรายเหนือเพชรบุรี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เทอรากอร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอรี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ปัตตาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ซินเนอร์จี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท พรรณธิอร เทรดคิง จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท แพน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สุรวงศ์พัฒนา จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบฟเทค จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
			(พันบาท)	
บริษัทย่อย				
ขายสินค้า	-	-	323,710	-
ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและบรรจุภัณฑ์	-	-	16,506	886
รายได้ค่าเช่า	-	-	53,020	13,800
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	6,371	2,270
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	1,510	-
รายได้อื่น	-	-	6,229	120
ขายสินทรัพย์อื่น	-	-	130,000	-
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	-	120,956	436,155
ค่าบริการจัดการ	-	-	14,200	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2,438	-
บริษัทร่วม				
รายได้เงินปันผล	-	-	56,000	48,000
ดอกเบี้ยจ่าย	187	194	187	194
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	64,616	49,992	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม				
ตามวิธีส่วนได้เสีย-สุทธิจากภาษีเงินได้	101	-	-	-
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	46,298	37,301	29,922	37,301
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,865	2,508	1,400	2,508
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	2	-	1	-
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>49,165</u>	<u>39,809</u>	<u>31,323</u>	<u>39,809</u>

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ขายสินค้า	49,540	47,611	12,932	47,611
รายได้อื่น	14	16	9	16
ซื้อวัตถุดิบ	55,851	55,306	11,128	41,694
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	8,228	7,403	1,828	8,105
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,011	2,912	2,284	2,618

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุมประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุมประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 30 กันยายน	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	288,743	-
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	16,236	15,721	-	15,721
รวม	16,236	15,721	288,743	15,721
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	138,906	36,180
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	971	1,443	390	1,201
รวม	971	1,443	139,296	37,381
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	496,000	148,000

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2565	2564	2565	2564
(พันบาท)			

เงินมัดจำจ่าย

(เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ในงบแสดงฐานะการเงิน)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

4,052	4,007	-	3,464
-------	-------	---	-------

เจ้าหนี้การค้า

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

2,208	4,056	-	4,056
-------	-------	---	-------

เจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อย

-	-	4,391	-
---	---	-------	---

ผู้บริหารสำคัญ

2,846	4,335	1,163	4,335
-------	-------	-------	-------

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

3,221	3,677	1,013	3,535
-------	-------	-------	-------

รวม

6,067	8,012	6,567	7,870
-------	-------	-------	-------

หนี้สินตามสัญญาเช่า

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

22,454	13,288	305	12,269
--------	--------	-----	--------

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทร่วม

34,000	34,000	34,000	34,000
--------	--------	--------	--------

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระผูกพันอื่น ๆ

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น

2,519	1,790	-	1,713
-------	-------	---	-------

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่มีมูลค่าต่ำ

90	417	-	92
----	-----	---	----

สัญญาบริการ

4,391	319	-	280
-------	-----	---	-----

รวม

7,000	2,526	-	2,085
-------	-------	---	-------

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 บริษัททำสัญญาให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สองฉบับกับบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบริษัทจะได้รับค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัททำสัญญาให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัท ควอลิตี้ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยบริษัทจะได้รับค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 บริษัท ควอลิตี้ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ทำสัญญาให้เช่าช่วงเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยบริษัทจะได้รับค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกับบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบริษัทจะได้รับค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบริษัทจะได้รับค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท หนองเสือช้างชลบุรี จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ทำสัญญาเช่าที่ดินสองฉบับเพื่อการเกษตรกับบริษัท ทีซีซี ซินเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอีกฉบับมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิ้ล โปรดักส์ จำกัด ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ห้วยทรายเหนือเพชรบุรี จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา และบริษัทย่อยได้สิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ปัตตาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 บริษัททำบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าให้กับบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 บริษัททำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา โดยโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าให้กับบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัททำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตกลงให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก่บริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนรายปีตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 บริษัททำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาเป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566

สัญญาจ้างทำงาน

ในระหว่างปีบริษัททำสัญญาจ้างทำงานกับผู้บริหารสำคัญเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแก่บริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กลุ่มบริษัททำสัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 9 เดือน ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในปี 2565 ถึงปี 2569 โดยกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่ายานพาหนะ

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับบริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 8 เดือน ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในปี 2565 ถึงปี 2567 โดยกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
			(พันบาท)	
เงินสดในมือ	85	85	60	60
เงินฝากธนาคาร	39,444	39,800	16,733	36,241
รวม	39,529	39,885	16,793	36,301
เงินเบิกเกินบัญชีที่มีไว้เพื่อการบริหารเงินสด	(420)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในงบกระแสเงินสด	39,109	39,885	16,793	36,301

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

7 ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 30 กันยายน	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
				(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		5,632	9,323	24,221	9,323
เกินกำหนดชำระ					
1 - 30 วัน		10,604	6,398	1,181	6,398
31 - 60 วัน		-	-	3,947	-
61 - 90 วัน		-	-	3,058	-
91 - 120 วัน		-	-	28,624	-
121 - 365 วัน		-	-	227,712	-
		16,236	15,721	288,743	15,721
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ					
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		155,092	121,428	-	121,428
เกินกำหนดชำระ					
1 - 30 วัน		84,830	74,594	-	74,594
31 - 60 วัน		33,884	4,590	280	4,590
61 - 90 วัน		7,061	919	-	919
		280,867	201,531	280	201,531
รวม		297,103	217,252	289,023	217,252
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		-	-	-	-
สุทธิ		297,103	217,252	289,023	217,252

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 24 (ข.1)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

8 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป	84,303	91,557	7,549	91,557
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	608,484	424,495	-	385,902
วัตถุดิบ	19,679	15,048	-	13,254
พัสดุบรรจุกัญช์	32,956	31,309	-	30,150
เคมีภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง	14,275	16,842	-	14,842
อะไหล่	8,477	7,174	-	5,509
รวม	768,174	586,425	7,549	541,214
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและเสื่อมสภาพ	(17,725)	(1,020)	(5,284)	(469)
สุทธิ	750,449	585,405	2,265	540,745
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	2,995,558	2,471,464	-	-
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	16,764	-	-	-
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	-	(53,340)	-	-
สุทธิ	3,012,322	2,418,124	-	-

9 สินทรัพย์ชีวภาพ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ณ วันที่ 30 กันยายน	(พันบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ชีวภาพ - ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยว	9,878	4,802	-	4,802
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นสับปะรดที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผล และผลสับปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว	118,427	174,099	6,851	111,129
รวม	128,305	178,901	6,851	115,931

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ชีวภาพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
		(พันบาท)			
ณ วันต้นปี		178,901	161,012	115,931	101,932
เพิ่มขึ้นจากการเพาะปลูก		151,758	130,582	22,000	120,184
ค่าเสื่อมราคาอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้		12,929	13,158	2,994	9,830
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า		752	380	29	301
ลดลงด้วยมูลค่ายุติธรรมจากการเก็บเกี่ยว/ขาย		(210,373)	(147,198)	(10,769)	(136,375)
ขายให้บริษัทย่อย	3	-	-	(125,145)	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ		(5,662)	20,967	1,811	20,059
ณ วันสิ้นปี		128,305	178,901	6,851	115,931

สินทรัพย์ชีวภาพ - ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย สำหรับสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นสับปะรดที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผลและผลสับปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยววัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพเหล่านี้ไม่มีตลาดที่มีการซื้อขายคล่องที่สามารถหาราคาตลาดเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปัจจุบันสำหรับสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวได้ และไม่สามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากมีความไม่แน่นอนอันเกิดจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนผลผลิตและราคาขายในอนาคต เป็นต้น

ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพย์ชีวภาพ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันตัน/พันต้น)			
ต้นสับปะรดที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผล (ต้น)	21,275	26,894	-	23,222
ผลสับปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว (ต้น)	6,700	8,040	-	6,600
ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยว (ต้น)	1,300	700	-	700

ปริมาณทางกายภาพของสินทรัพย์ชีวภาพประมาณ โดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลในอดีต กรณีปริมาณสินทรัพย์ชีวภาพ-ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยว กลุ่มบริษัทวัดตามน้ำหนักที่เก็บเกี่ยวได้จริงในช่วงระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่รายงาน และปริมาณสินทรัพย์ชีวภาพ - ผลสับปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว กลุ่มบริษัทวัดตามน้ำหนักที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือน นับจากวันที่รายงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยวประมาณการ โดยฝ่ายการเงินและฝ่ายการจัดการของกลุ่มบริษัท โดยอ้างอิงจากราคารับซื้อผลสับปะรดที่หน้าโรงงานของกลุ่มบริษัทหักด้วยประมาณการค่าขนส่งจากจุดเก็บเกี่ยวมาที่หน้าโรงงาน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

เทคนิค	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญ	ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม
การประเมินมูลค่า		
วิธีเปรียบเทียบ	ราคาอ้างอิงราคารับซื้อผลสับปะรด	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ราคาตลาด	ที่หน้าโรงงานของกลุ่มบริษัท	เป็นจำนวนเงิน 0.99 ล้านบาท หากราคา ณ จุด
	<ul style="list-style-type: none">ผลสับปะรด ณ จุดเก็บเกี่ยว	เก็บเกี่ยว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสูงขึ้น
	ราคา 7.60 บาท ต่อกิโลกรัม	(ต่ำลง) ในอัตราร้อยละ 10

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

10	เงินลงทุนในบริษัทร่วม		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ประเทศที่ ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ	มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย	ราคาทุน	เงินปันผลสำหรับปี	
	ด้านในธุรกิจ	2565	2564	2565	2564	2565
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(พันบาท)		
	บริษัทร่วม					
	บริษัท อีสเทิร์น ซิเบอร์ด์ อินดัสตรีล พัฒนา	40	40	88,951	63,200	56,000
	เอสเตท (ระยอง) จำกัด	40	40	80,234	63,200	48,000
	อสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทย					

กลุ่มบริษัท ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
(พันบาท)					
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้	5	64,616	49,992	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม					
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้	5	101	-	-	-
เงินปันผล	5	(56,000)	(48,000)	-	-

ไม่มีการซื้อและจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญซึ่งนำเสนออยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการเหล่านี้

	บริษัท อีสเทิร์น ซิปอร์ต อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด	
	2565	2564
(พันบาท)		
รายได้	429,313	390,123
กำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	161,541	124,979
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	253	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)	161,794	124,979
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท	64,617	49,992
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	64,617	49,992
สินทรัพย์หมุนเวียน	464,144	386,457
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	439,226	523,754
หนี้สินหมุนเวียน	(98,974)	(96,738)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(571,883)	(602,754)
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)	232,513	210,719
สินทรัพย์สุทธิตัวที่เป็นของกลุ่มบริษัท	93,005	84,288
การตัดค่าไถ่ระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วม	(4,054)	(4,054)
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	88,951	80,234

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

11	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ						เงินปันผลรับ สำหรับปี	
		สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	ลักษณะธุรกิจ	ความน่าเชื่อถือ	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	การต่อค่า (พันบาท)		ราคาทุน-สุทธิ
	บริษัทย่อย								
	บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอนด์เปิด โปรดักส์ จำกัด	99.99	ผลิตและจำหน่ายอาหาร แปรรูปจากพืชผล	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด	99.99	ประกอบธุรกิจค้าขาย และการลงทุน	99.99	250	100,000	250	100,000	250
	รวม			650,000	550,250	(351,494)	(325,494)	298,506	224,756

บริษัทย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เป็นมูลค่าที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
	(พันบาท)	
เพิ่มทุนในบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด	100,000	-
เพิ่มทุนในบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด	-	150,000
ขาดทุนจากการค้ำค่า	(26,000)	-

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1 ล้านบาท (100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นจำนวน 100 ล้านบาท (10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 99 ล้านบาท (9,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 400 ล้านบาท (40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นจำนวน 550 ล้านบาท (55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 150 ล้านบาท (15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

การทดสอบการค้ำค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นมูลค่าจากการใช้โดยการประมาณการคิดลดกระแสเงินสดสำหรับ 4 ปีข้างหน้าตามแผนการดำเนินงานและแผนการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 199 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จึงบันทึกขาดทุนจากการค้ำค่าจำนวน 26 ล้านบาท ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างปี 2565 (2564: ไม่มี)

ข้อสมมติที่สำคัญ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	9.50	10.00
ประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้	-	7.00
ประมาณการปริมาณต้นสับปะรดที่เข้าผลิต	-	0.83

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อสมมติที่สำคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564
(บาท)

ราคาต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ต่อตารางเมตร	300 - 9,000	300 - 9,000
ราคาตลาดของที่ดินต่อตารางวา	5,000	5,000

อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราโดยประมาณหลังหักภาษีเงินได้ที่อ้างอิงอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของธุรกิจ

จากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ทั้งนี้หากสมมติฐานที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามอาจทำให้มีการด้อยค่าเพิ่มขึ้น

12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินรวม

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
และส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน และส่วนปรับปรุง
ที่ดิน อาคาร รวม
(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	62,854	15,943	3,883	82,680
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 1 ตุลาคม 2564	62,854	15,943	3,883	82,680
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	62,854	15,943	3,883	82,680

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	-	15,942	2,920	18,862
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	185	185
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 1 ตุลาคม 2564	-	15,942	3,105	19,047
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	185	185
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	-	15,942	3,290	19,232

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	62,854	1	778	63,633
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	62,854	1	593	63,448

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ	ที่ดิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวม	
		ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง อาคาร (พันบาท)		
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	62,854	15,943	3,883	82,680	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564					
และ 1 ตุลาคม 2564	62,854	15,943	3,883	82,680	
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13 62,254	128,373	495,883	686,510	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	125,108	144,316	499,766	769,190	
ค่าเสื่อมราคา					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	-	15,942	2,920	18,862	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	185	185	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564					
และ 1 ตุลาคม 2564	-	15,942	3,105	19,047	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	185	185	
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13 -	127,744	477,218	604,962	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	-	143,686	480,508	624,194	
มูลค่าสุทธิทางบัญชี					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	62,854	1	778	63,633	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	125,108	630	19,258	144,996	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		2565	2564	2565	2564
		(พันบาท)			
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน					
รายได้ค่าเช่า	-	-	17,800	-	

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาให้เช่าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 5

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 125.51 ล้านบาท และ 2,740.55 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ (2564: 125.51 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดสำหรับการใช้ประโยชน์ ปัจจุบัน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ	ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ และการวัดมูลค่ายุติธรรม
วิธีการต้นทุน		มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาตลาดของที่ดินหรือต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนสูงขึ้น (ต่ำลง)
- ที่ดิน ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันที่ปรับแล้ว	
- สิ่งปลูกสร้าง ใช้วิธีต้นทุนทดแทนใหม่สุทธิ	ต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบัน	

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

13	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	งบการเงินรวม						รวม	
		ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร ตั้งปลูกสร้าง และส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง ตัดแต่งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ		สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง
		179,269	146,310	614,162	1,797,761	42,234	51,551	18,972	2,850,259
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	-	-	-	-	-	(5,247)	-	-	(5,247)
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการ ถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรก	-	-	-	4,707	466	-	41	22,021	27,235
เพิ่มขึ้น	-	-	-	19,436	4	-	180	(20,093)	-
โอน	-	-	473	(3,204)	(491)	-	(29)	-	(3,724)
จำหน่าย									
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 1 ตุลาคม 2564	179,269	146,310	614,635	1,818,700	36,966	51,743	20,900	2,868,523	
เพิ่มขึ้น	-	-	-	11,097	291	206	32,812	44,406	
โอน	-	-	3,383	20,054	2,174	-	(25,611)	-	
จำหน่าย	-	-	-	(6,663)	(587)	(51)	-	(7,301)	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	179,269	146,310	618,018	1,843,188	38,844	51,898	28,101	2,905,628	

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	หมายเหตุ	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ให้เช่า	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง รวม
							เครื่องจักรและ ที่ดิน	เครื่องจักรและ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ สำนักงานให้เช่า	
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563		114,269	128,373	492,102	1,528,326	170,388	39,769	-	49,447	18,356	2,541,030
โอนไปสินทรัพย์ใช้เพื่อการ ถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้น		-	-	-	-	-	(5,247)	-	-	-	(5,247)
โอน		-	-	473	19,317	-	4	-	41	21,927	26,454
จำหน่าย		-	-	-	(2,963)	-	(498)	-	(29)	-	(3,490)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 1 ตุลาคม 2564		114,269	128,373	492,575	1,548,746	170,388	34,448	-	49,459	20,489	2,558,747
เพิ่มขึ้น		-	-	-	3,744	-	663	-	205	32,359	36,971
โอน		-	-	3,383	(1,496,043)	1,515,687	(19,546)	21,266	-	(24,747)	-
โอนไปส่งหริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	(62,254)	(128,373)	(495,883)	-	-	-	-	-	-	(686,510)
จำหน่าย		-	-	-	(10,027)	-	(526)	-	(51)	-	(10,604)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		52,015	-	75	46,420	1,686,075	15,039	21,266	49,613	28,101	1,898,604

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ให้เช่า	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง รวม		
						เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้			
ค่าเสื่อมราคา												
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	-	126,465	462,130	1,369,393	16,052	35,575	-	48,392	-	-	-	2,058,007
โอนไปสินทรัพย์ใช้เพื่อการ ถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรก	-	-	-	-	-	(2,533)	-	-	-	-	-	(2,533)
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	744	8,913	24,964	8,026	488	-	391	-	-	-	43,526
จำหน่าย	-	-	-	(2,848)	-	(498)	-	(29)	-	-	-	(3,375)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 1 ตุลาคม 2564	-	127,209	471,043	1,391,509	24,078	33,032	-	48,754	-	-	-	2,095,625
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	535	6,250	23,849	8,026	766	-	407	-	-	-	39,833
โอน	-	-	-	(1,362,419)	1,362,419	(18,333)	18,333	-	-	-	-	-
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	(127,744)	(477,218)	-	-	-	-	-	-	-	-	(604,962)
จำหน่าย	-	-	-	(6,552)	-	(523)	-	(51)	-	-	-	(7,126)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	-	-	75	46,387	1,394,523	14,942	18,333	49,110	-	-	-	1,523,370
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564												
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	114,269	1,164	21,532	157,237	146,310	1,416	-	705	20,489	-	-	463,122
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565												
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	52,015	-	-	33	291,552	97	2,933	503	28,101	-	-	375,234

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

การโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในระหว่างปี 2565 บริษัทมีการโอนที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจสับประคภายใน กลุ่มบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 3)

14 สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 30 กันยายน	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ที่ดิน	18,165	5,274	-	4,466
อาคาร	4,013	6,703	-	6,703
อุปกรณ์	3,197	5,277	616	5,197
ยานพาหนะ	1,628	3,092	305	2,975
รวม	27,003	20,346	921	19,341

ในปี 2565 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 23.73 ล้านบาท และ 0.62 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 7.08 ล้านบาท และ 7.08 ล้านบาท ตามลำดับ)

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะหลายสัญญา สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่า 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีสิทธิต่อสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- ที่ดิน	9,752	9,110	1,888	7,126
- อาคาร	3,185	3,007	756	3,007
- อุปกรณ์	2,255	1,522	1,427	1,462
- ยานพาหนะ	2,645	2,647	1,337	2,423
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,256	996	186	903
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	2,102	2,417	309	2,019
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ	392	120	8	15

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ในปี 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีจำนวน 17.35 ล้านบาท และ 4.65 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 16.87 ล้านบาท และ 14.60 ล้านบาท ตามลำดับ)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน อุปกรณ์ และยานพาหนะหลายสัญญาเนื่องจากโอนสัญญาเช่าดังกล่าวให้แก่บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจสับประดาภายในกลุ่มบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 5

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 กันยายน	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
		(พันบาท)			
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน					
เงินเบิกเกินบัญชี		420	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น					
- สถาบันการเงิน		50,000	30,000		30,000
- บริษัทร่วม	5	34,000	34,000	34,000	34,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า		26,937	19,037	316	17,934
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย		111,357	83,037	34,316	81,934

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 1,467 ล้านบาท และ 785 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 1,045 ล้านบาท และ 980 ล้านบาท ตามลำดับ)

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	งบการเงินรวม			
	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากบริษัทร่วม	หนี้สินตามสัญญาเช่า	รวม
	(พันบาท)			
2565				
ณ วันต้นปี	30,000	34,000	19,037	83,037
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส				
เงินสดจากการจัดหาเงิน	20,000	-	(17,354)	2,646
การเปลี่ยนแปลงอื่น	-	-	25,254	25,254
ณ วันสิ้นปี	50,000	34,000	26,937	110,937

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	งบการเงินรวม			รวม
	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากบริษัทร่วม	หนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	
2564				
ณ วันต้นปี	20,000	34,000	26,836	80,836
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส				
เงินสดจากการจัดหาเงิน	10,000	-	(16,866)	(6,866)
การเปลี่ยนแปลงอื่น	-	-	9,067	9,067
ณ วันสิ้นปี	30,000	34,000	19,037	83,037
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้น จากบริษัทร่วม	หนี้สินตามสัญญาเช่า	รวม
	(พันบาท)			
2565				
ณ วันต้นปี	30,000	34,000	17,934	81,934
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส				
เงินสดจากการจัดหาเงิน	(30,000)	-	(4,647)	(34,647)
การเปลี่ยนแปลงอื่น	-	-	(12,971)	(12,971)
ณ วันสิ้นปี	-	34,000	316	34,316
2564				
ณ วันต้นปี	20,000	34,000	23,563	77,563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส				
เงินสดจากการจัดหาเงิน	10,000	-	(13,701)	(3,701)
การเปลี่ยนแปลงอื่น	-	-	8,072	8,072
ณ วันสิ้นปี	30,000	34,000	17,934	81,934

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

16 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	88,364	88,824	7,359	84,949
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	3,867	4,465	323	4,465
รวม	92,231	93,289	7,682	89,414

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
		(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 ตุลาคม		93,289	98,027	89,414	94,810
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน					
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		6,275	5,774	1,467	5,240
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน		2,041	1,713	544	1,589
		8,316	7,487	2,011	6,829
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์		4,140	(10,276)	4,140	(10,276)
- ข้อสมมติทางการเงิน		(1,066)	3,036	(1,066)	3,036
- การปรับปรุงจากประสบการณ์		(88)	3,522	722	3,522
		2,986	(3,718)	3,796	(3,718)
อื่น ๆ					
โอนออกไปยังบริษัทย่อย	3	-	-	(82,004)	-
ผลประโยชน์จ่าย		(12,360)	(8,507)	(5,535)	(8,507)
ณ วันที่ 30 กันยายน		92,231	93,289	7,682	89,414

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
		(ร้อยละ)		
อัตราคิดลด	2.14	1.97 และ 3.34	2.14	1.97
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	1.50 และ 4.00	1.50 และ 5.00	1.50 และ 4.00	1.50 - 3.00
อัตรการหมุนเวียนของพนักงาน	0.00 - 14.00	0.00 - 20.00	0.00 - 14.00	0.00 - 14.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาวะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 11 ปี (2564: 10 ปี ถึง 14 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
อัตราคิดลด	(422)	(8,657)	509	3,629
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	725	3,551	(549)	(8,675)
อัตรการหมุนเวียนของพนักงาน	(493)	(6,674)	632	1,265

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
อัตราคิดลด	(262)	(8,255)	319	3,151
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	174	2,958	(119)	(8,180)
อัตรการหมุนเวียนของพนักงาน	(188)	(6,427)	223	982

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

17 ทุนเรือนหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

19 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจสับปะรด ดังนั้นจึงมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว

(ก) ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทมีฐานการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่สินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจำหน่ายโดยตรงที่ต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก

ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์	งบการเงินรวม			
	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	2565	2564	2565	2564
			(พันบาท)	
ต่างประเทศ	3,185,531	2,459,126	-	-
ประเทศไทย	152,339	146,055	1,066,280	1,130,544
รวมรายได้	<u>3,337,870</u>	<u>2,605,181</u>	<u>1,066,280</u>	<u>1,130,544</u>

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	งบการเงินรวม	
	รายได้	
จังหวัดในการรับรู้รายได้	2565	2564
	(ล้านบาท)	
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	<u>3,337,870</u>	<u>2,605,181</u>

(ข) ลูกค้านำรายใหญ่

รายได้จากลูกค้านำรายใหญ่หลายรายของกลุ่มบริษัทรวมเป็นเงินประมาณ 317.61 ล้านบาท (2564: 316.43 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

(ค) ยอดคงเหลือของสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ล้านบาท)			
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	<u>39,247</u>	<u>27,612</u>	<u>-</u>	<u>27,594</u>

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 27.60 ล้านบาท ถูกรับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 2565 (2564: 12.95 ล้านบาท)

20 การดำเนินงานที่ยกเลิกในงบเฉพาะกิจการ

(ก) ส่วนงานสับปะรด

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป บริษัทได้หยุดดำเนินการผลิตส่วนงานสับปะรด ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจสับปะรดภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 ส่วนงานนี้ไม่ได้เป็นการดำเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเปรียบเทียบได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อนำเสนอการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ผลการดำเนินงานของการดำเนินงานที่ยกเลิก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
	(พันบาท)	
รายได้	1,264,807	2,637,353
ค่าใช้จ่าย	(1,080,383)	(2,562,962)
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงาน	184,424	74,391
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(37,496)	(4,208)
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้	146,928	70,183
กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก	6,352	-
ภาษีเงินได้ของกำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก	(1,270)	-
กำไรสำหรับปี	152,010	70,183
การแบ่งปันกำไรต่อหุ้นสำหรับปีให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มาจาก		
- การดำเนินงานต่อเนื่อง	1.82	2.34
- การดำเนินงานที่ยกเลิก	7.24	3.34
	9.06	5.68
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานที่ยกเลิก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
	(พันบาท)	
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	332,670	(29,353)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(14,715)	(120,184)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(4,647)	(14,604)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานที่ยกเลิก	313,308	(164,141)
ผลกระทบจากการจำหน่ายต่อฐานะการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(พันบาท)	
สินค้าคงเหลือ	(64,320)	
สินทรัพย์ชีวภาพ	(125,145)	
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	82,004	
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ ณ วันที่จำหน่าย	(107,461)	

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ผลกระทบจากการจำหน่ายต่อฐานะการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
สิ่งตอบแทนในการขายที่ได้รับในรูปเงินสด	100,496
สิ่งตอบแทนในการขายค้างรับ	95,321
เงินสดที่จ่ายไป	(82,004)
กระแสเงินสดสุทธิ	113,813

21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
			(พันบาท)	
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป	(176,735)	(150,642)	-	-
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	2,097,984	1,799,597	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	578,716	523,404	19,030	20,303
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,065	51,125	36,537	8,152
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	8	(53,340)	-	-
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายส่งออก	60,107	47,947	-	-
ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการ	11,838	9,808	-	-
อื่น ๆ	570,019	366,565	-	-
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนการให้เช่า ค่าใช้จ่าย ในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,192,994	2,594,464	55,567	28,455

22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2565	2564	2565	2564
			(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	13,199	-	-	-

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	2565	2564	2565	2564
				(พันบาท)	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว		<u>33,036</u>	<u>(7,466)</u>	<u>37,697</u>	<u>(7,572)</u>
ค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่รวมภาษีเงินได้ที่เกิดจากกำไรจากการขายการดำเนินงานที่ยกเลิก		<u>46,235</u>	<u>(7,466)</u>	<u>37,697</u>	<u>(7,572)</u>
การจัดสรรไปยัง					
ภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		46,235	(7,466)	201	(11,780)
ภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (ไม่รวมภาษีเงินได้ที่เกิดจากกำไรจากการขาย การดำเนินงานที่ยกเลิก)	20	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>37,496</u>	<u>4,208</u>
		<u>46,235</u>	<u>(7,466)</u>	<u>37,697</u>	<u>(7,572)</u>
ภาษีเงินได้จากกำไรจากการขาย การดำเนินงานยกเลิก	20	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,270</u>	<u>-</u>
รวมภาษีเงินได้		<u>46,235</u>	<u>(7,466)</u>	<u>38,967</u>	<u>(7,572)</u>
		งบการเงินรวม			
		2565		2564	
		รายได้		รายได้	
		ก่อน	สุทธิจาก	ก่อน	สุทธิจาก
ภาษีเงินได้		ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
		(ค่าใช้จ่าย)	(ค่าใช้จ่าย)	(ค่าใช้จ่าย)	(ค่าใช้จ่าย)
		ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
		(พันบาท)			
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
สำรองการป้องกันความเสี่ยง					
กระแสเงินสด	(21,188)	4,238	(16,950)	(19,248)	3,850
กำไร (ขาดทุน) จากการประเมินการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(2,986)	597	(2,389)	3,718	(744)
รวม	<u>(24,174)</u>	<u>4,835</u>	<u>(19,339)</u>	<u>(15,530)</u>	<u>3,106</u>
					<u>(12,424)</u>

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ภาษีเงินได้	งบการเงินรวม					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2565			2564		
	ก่อน	รายได้	สุทธิจาก	ก่อน	รายได้	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
สำรองการป้องกันความเสี่ยง						
กระแสเงินสด	19,248	(3,850)	15,398	(19,248)	3,850	(15,398)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,796)	759	(3,037)	3,718	(744)	2,974
รวม	15,452	(3,091)	12,361	(15,530)	3,106	(12,424)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2565		2564	
	อัตราภาษี	อัตราภาษี	อัตราภาษี	อัตราภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		235,909		80,666
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	47,182	20.00	16,133
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(12,923)		(9,998)
รายได้เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นภาษี		(1,429)		(1,195)
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น		(844)		(912)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		7,483		(10,377)
ขาดทุนทางภาษีในงวดก่อนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดปัจจุบัน		-		(7,805)
ผลขาดทุนในงวดปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		6,766		6,688
รวม	19.60	46,235	(9.26)	(7,466)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		229,293		111,657
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	45,859	20.00	22,331
รายได้เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นภาษี		(12,628)		(10,796)
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น		(197)		(822)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		5,933		(10,480)
ขาดทุนทางภาษีในงวดก่อนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดปัจจุบัน		-		(7,805)
รวม	16.99	38,967	(6.78)	(7,572)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
				(พันบาท)
สินทรัพย์	74,532	102,618	48,260	90,592
หนี้สิน	(3,061)	(2,946)	(2,672)	(2,946)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	71,471	99,672	45,588	87,646

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันต้นปี	งบการเงินรวม		ณ วันสิ้นปี
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
				(พันบาท)
2565				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	14	302	-	316
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	18,658	(15,974)	597	3,281

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันต้นปี	งบการเงินรวม		ณ วันสิ้นปี
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
2565				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
(ตัดรายการกำไรจากการจำหน่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างกัน)				
	11,234	(935)	-	10,299
อนุพันธ์	6,493	3,109	4,238	13,840
อื่น ๆ	233	13	-	246
ยอดขาดทุนยกไป	65,986	(19,436)	-	46,550
รวม	102,618	(32,921)	4,835	74,532
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ชีวภาพ				
	(574)	253	-	(321)
อื่น ๆ	(2,372)	(368)	-	(2,740)
รวม	(2,946)	(115)	-	(3,061)
สุทธิ	99,672	(33,036)	4,835	71,471

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันต้นปี	งบการเงินรวม		ณ วันสิ้นปี
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
2564				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	-	14	-	14
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตัดรายการกำไรจากการจำหน่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างกัน)	19,606	(204)	(744)	18,658
อนุพันธ์	228	2,415	3,850	6,493
อื่น ๆ	160	73	-	233
ยอดขาดทุนยกไป	68,080	(2,094)	-	65,986
รวม	100,243	(731)	3,106	102,618
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	(680)	680	-	-
สินทรัพย์ชีวภาพ	(8,775)	8,201	-	(574)
อื่น ๆ	(1,688)	(684)	-	(2,372)
รวม	(11,143)	8,197	-	(2,946)
สุทธิ	89,100	7,466	3,106	99,672

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันต้นปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันสิ้นปี
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)		
2565				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	17,883	(17,107)	760	1,536
อนุพันธ์	6,493	(2,643)	(3,850)	-
อื่น ๆ	230	(57)	-	173
ยอดขาดทุนยกไป	65,986	(19,435)	-	46,551
รวม	90,592	(39,242)	(3,090)	48,260
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ชีวภาพ	(574)	574	-	-
อื่น ๆ	(2,372)	(300)	-	(2,672)
รวม	(2,946)	274	-	(2,672)
สุทธิ	87,646	(38,968)	(3,090)	45,588
2564				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	18,963	(336)	(744)	17,883
อนุพันธ์	228	2,415	3,850	6,493
อื่น ๆ	160	70	-	230
ยอดขาดทุนยกไป	68,080	(2,094)	-	65,986
รวม	87,431	55	3,106	90,592

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันต้นปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันสิ้นปี
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)		
2564				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ชีวภาพ	(8,775)	8,201	-	(574)
อื่น ๆ	(1,688)	(684)	-	(2,372)
รวม	(10,463)	7,517	-	(2,946)
สุทธิ	76,968	7,572	3,106	87,646
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565
				2564
		(พันบาท)		
สินค้าคงเหลือ	3,545	204	1,057	94
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	70,299	65,099
ยอดขาดทุนยกไป	129,160	124,314	62,178	62,178
รวม	132,705	124,518	133,534	127,371

ขาดทุนทางภาษีของกลุ่มบริษัทจะสิ้นอายุในปี 2566 ถึงปี 2570 ผลแตกต่างชั่วคราวนี้ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

23 กำไรต่อหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ				
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท				
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	189,674	88,132	38,316	49,046
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	152,010	70,183
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี	21,000	21,000	21,000	21,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)				
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	9.03	4.20	1.82	2.34
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	7.24	3.34

24 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงผลข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวม						
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม			
	เครื่องมือทางการเงิน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน	ความเสี่ยงหรือขาดทุน	หรือขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น				
2565							
สินทรัพย์ทางการเงิน							
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น							
หน่วยลงทุน - ตราสารทุน	-	-	151,239	151,239	151,239	-	151,239

(พันบาท)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	งบการเงินรวม							
	เครื่องมือ ทางการเงิน เครื่องมือ ที่ใช้ใน การป้องกัน ความเสี่ยง	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม			
		เครื่องมือ ที่วัดมูลค่า	เครื่องมือ ที่วัดมูลค่า	มูลค่ายุติธรรม	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
		ยุติธรรม	ผ่านกำไร หรือขาดทุน	ผ่านกำไร หรือขาดทุน				
ณ วันที่ 30 กันยายน	ความเสี่ยง	หรือขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น					
(พันบาท)								
2565								
หนี้สินทางการเงิน								
หนี้สินทางการเงินอื่น								
สัญญาขายเงินตรา								
ต่างประเทศล่วงหน้าที่ใช้								
ในการป้องกันความเสี่ยง	(40,437)	-	-	(40,437)	-	(40,437)	(40,437)	
อนุพันธ์อื่น	-	(28,759)	-	(28,759)	-	(28,759)	(28,759)	
รวมหนี้สินทางการเงินอื่น	<u>(40,437)</u>	<u>(28,759)</u>	<u>-</u>	<u>(69,196)</u>				

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	เครื่องมือ ทางการเงิน เครื่องมือ ที่ใช้ใน การป้องกัน ความเสี่ยง	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม			
		เครื่องมือ ที่วัดมูลค่า	เครื่องมือ ที่วัดมูลค่า	มูลค่ายุติธรรม	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
		ยุติธรรม	ผ่านกำไร หรือขาดทุน	ผ่านกำไร หรือขาดทุน				
ณ วันที่ 30 กันยายน	ความเสี่ยง	หรือขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น					
(พันบาท)								
2565								
สินทรัพย์ทางการเงิน								
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น								
หน่วยลงทุน - ตราสารทุน	-	-	151,239	151,239	151,239	-	151,239	

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	มูลค่าตามบัญชี				มูลค่ายุติธรรม			
	เครื่องมือ		เครื่องมือ		ระดับ 1		ระดับ 2	
	ทางการเงิน	ทางการเงินที่วัดมูลค่า	มูลค่ายุติธรรม	ผ่านกำไร	รวม	รวม	รวม	รวม
	เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง	ที่วัดมูลค่ายุติธรรม	ผ่านกำไรหรือขาดทุน	หรือขาดทุน				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ความเสี่ยง	หรือขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น					
					(พันบาท)			
2564								
สินทรัพย์ทางการเงิน								
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น								
หน่วยลงทุน - ตราสารทุน	-	-	148,654	148,654	148,654	-	148,654	
หนี้สินทางการเงิน								
หนี้สินทางการเงินอื่น								
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง	(19,248)	-	-	(19,248)	-	(19,248)	(19,248)	
อนุพันธ์อื่น	-	(13,215)	-	(13,215)	-	(13,215)	(13,215)	
รวมหนี้สินทางการเงินอื่น	(19,248)	(13,215)	-	(32,463)				

ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	การกำหนดราคาสัญญาขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาขายสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานและมูลค่าปัจจุบันคำนวณโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อก่อนสภาพดีในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า กลุ่มบริษัทจะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก (ถ้ามี) งบการเงิน ข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสำหรับบางกรณี วงเงินยอขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 120 วัน (2564: ระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 125 วัน) และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกค้าหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกค้าหนี้แต่ละรายและสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกค้าหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหนี้การค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 7

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์อนุพันธ์ มีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม			
	มูลค่าตามบัญชี	กระแสเงินสดตามสัญญา		
		ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	รวม
				(พันบาท)
2565				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์				
เงินเบิกเกินบัญชี	420	420	-	420
เจ้าหนี้การค้า	139,645	139,645	-	139,645
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50,000	50,121	-	50,121
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	34,000	34,002	-	34,002
หนี้สินตามสัญญาเช่า	26,937	14,542	13,363	27,905
	251,002	238,730	13,363	252,093
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	28,759	361,350	-	361,350
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง				
- กระแสเงินสดเข้า	40,437	508,078	-	508,078
	69,196	869,428	-	869,428
2564				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้า	110,109	110,109	-	110,109
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	30,000	30,052	-	30,052
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	34,000	34,002	-	34,002
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19,037	13,373	12,334	25,707
	193,146	187,536	12,334	199,870

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม			
	มูลค่าตามบัญชี	กระแสเงินสดตามสัญญา		รวม
		ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	
	(พันบาท)			
2564				
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	14,261	474,016	-	474,016
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง				
- กระแสเงินสดเข้า	18,202	605,021	-	605,021
	32,463	1,079,037	-	1,079,037

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามบัญชี	กระแสเงินสดตามสัญญา		รวม
		ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	
	(พันบาท)			
2565				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้า	458	458	-	458
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	34,000	34,002	-	34,002
หนี้สินตามสัญญาเช่า	316	319	-	319
	34,774	34,779	-	34,779

2564				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้า	106,557	106,557	-	106,557
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	30,000	30,052	-	30,052
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	34,000	34,002	-	34,002
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17,934	12,334	12,215	24,549
	188,491	182,945	12,215	195,160

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	รวม
	(พันบาท)			
2564				
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	14,261	474,016	-	474,016
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง				
- กระแสเงินสดเข้า	18,202	605,021	-	605,021
	32,463	1,079,037	-	1,079,037

กระแสเงินสดเข้าซึ่งเปิดเผยไว้ในตารางด้านบนเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่มีการคิดลดซึ่งเกี่ยวข้องกับหนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์ที่ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งโดยปกติจะไม่มี การปิดสัญญาดังกล่าวก่อนการครบกำหนดของสัญญา การเปิดเผยแสดงให้เห็นจำนวนเงินของกระแสเงินสดสุทธิสำหรับอนุพันธ์ที่ชำระด้วยเงินสดสุทธิและจำนวนเงินของกระแสเงินสดเข้าขั้นต้นของอนุพันธ์ ซึ่งชำระเป็นเงินสดด้วยจำนวนขั้นต้นพร้อมกัน

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทใช้สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์ทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระน้อยกว่าหนึ่งปี สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำสัญญา ณ วันที่รายงานเกี่ยวข้องกับการขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม			
	2565		2564	
	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินยูโร	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินยูโร
	(พันบาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	397	-	191	-
ลูกหนี้การค้า	262,016	1,650	201,042	-
เจ้าหนี้การค้า	(588)	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(7,749)	-	(6,970)	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	254,076	1,650	194,263	-
ประมาณการยอดขายสินค้าล่วงหน้า	1,000,184	-	1,333,127	-
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น	1,254,260	1,650	1,527,390	-
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(869,428)	-	(1,079,037)	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	384,832	1,650	448,353	-

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินยูโร	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินยูโร
	(พันบาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	219	-	191	-
ลูกหนี้การค้า	-	-	201,042	-
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	(3,414)	-	(6,970)	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	(3,195)	-	194,263	-
ประมาณการยอดขายสินค้าล่วงหน้า	-	-	1,333,127	-
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น	(3,195)	-	1,527,390	-
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	(1,079,037)	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	(3,195)	-	448,353	-

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 15) ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

25 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

26 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	<u>2,559</u>	<u>4,927</u>	<u>2,559</u>	<u>4,927</u>
ภาระผูกพันอื่น ๆ				
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น	180	1,094	-	940
คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว	389,101	194,911	14,565	156,401
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	10,851	10,812	1,138	8,928
รวม	<u><u>400,132</u></u>	<u><u>206,817</u></u>	<u><u>15,703</u></u>	<u><u>166,269</u></u>

สัญญาอื่น ๆ

สัญญาขายสินค้าสำเร็จรูปล่วงหน้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสัญญาขายสินค้าสำเร็จรูปล่วงหน้ากับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งรวมเป็นจำนวนเงิน 1,000.18 ล้านบาท (2564: 1,333.13 ล้านบาท)